

สรุปข้อมูลการเข้าร่วมอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแบ่ง อำเภอบรรพบุรี จังหวัดลพบุรี

ลำดับ	สังกัด	ชื่อหลักสูตร/โครงการที่จัดฝึกอบรม	สายงาน	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าอบรม	ตำแหน่ง	ปัญหาที่พบจากการสำรวจ ปัญหา/ความต้องการเข้าร่วม อบรมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒	การรายงานผล การฝึกอบรม	ความ สอดคล้อง กับปัญหา
๑.		โครงการฝึกอบรม "ทิศทางใหม่ท้องถิ่นไทย ประชาธิปไตยหลังเลือกตั้ง" ในระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี	คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.	๑. นายนิพนธ์ อภินันท์ ๒. นายณกณ แย้มสรวล ๓. นายเทพธรรม สนิทวาท	นายก อบต.บ้านแบ่ง รอง นายก อบต.บ้านแบ่ง สมาชิก สภา อบต.บ้านแบ่ง	-		
๒.	สำนักปลัด อบต.	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างศรัทธาและต่อต้าน การทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กิจกรรมที่ ๑) ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ประชุมจตุรภาค ภัตตาคารเพบูลย์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	บริหารงานทั่วไป วิเคราะห์นโยบาย และแผน	๑. นางพิรุษ กสิณแค ๒. นางชุตติกาญจน์ บุญคุ้มครอง	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	๑. ปัญหาการขาดความรู้ ความ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการ ทำงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ๒. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มา พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องงาน ที่รับผิดชอบ	✓	✓
๓.	สำนักปลัด อบต.	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างศรัทธาและต่อต้าน การทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กิจกรรมที่ ๒) ในวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ประชุมจตุรภาค ภัตตาคารเพบูลย์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	บริหารงานท้องถิ่น บริหารงานทั่วไป	๑. นางกาญจนา สุขผล ๒. นางพิรุษ กสิณแค	ปลัด อบต.บ้านแบ่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	๑. ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มี ความสำคัญและจำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มา พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องงาน ที่รับผิดชอบ	✓	✓
๔.	สำนักปลัด อบต.	โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.	งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน	นางชุตติกาญจน์ บุญคุ้มครอง	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	๑. ปัญหาการขาดความรู้ ความ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการ ทำงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ๒. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มา พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องงาน ที่รับผิดชอบ	✓	✓
๕.	สำนักปลัด อบต.	อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน กิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ ชุมชนลดอาชญากรรม ลดโลกร้อน ในวันที่ ๖-๗ มิ.ย.๖๒ ณ ชุมชนวัดนพวงษ์ ๘ อำเภอท่าวนงกา จังหวัด กาญจนบุรี และชุมชนวางพลับ อำเภอบ้าน โป่ง จังหวัดราชบุรี	งานวิชาการ สาธารณสุข	๑. นางสาวศุภณีย์ รongลัด ๒. นางพิรุษ กสิณแค	รองปลัด อบต.บ้านแบ่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	๑. ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มี ความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ใน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องงานที่รับผิดชอบ	✓	✓

ลำดับ	สังกัด	ชื่อหลักสูตร/โครงการที่จัดฝึกอบรม	สถานที่	วิทยากร	ชื่อ - สกุล ผู้ฝึกอบรม	ตำแหน่ง	ปัญหาที่พบจากการสำรวจ	การรายงานผล	ความสอดคล้องกับปัญหา
๖.	สำนักปลัด อบต.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๓๗ - ๓๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.	งานนายและแผน	นางชุตติกาญจน์ บุญคุ้มครอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องงานที่ได้รับผิดชอบ	✓	✓	
๗.	สำนักปลัด อบต.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมจตุมาศ ภัตตาคารใหญ่เลยย์วิทยง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	งานการเงิน	นางพิรุณช กสิณแค นางสาวพรทิพา ทัพพีโรจน์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักทรัพยากรบุคคล	ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญและความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องงานที่ได้รับผิดชอบ	✓	✓	
๘.	สำนักปลัด อบต., กองการศึกษา	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหม่หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ในวันที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ ถนน รามคำแหง กรุงเทพฯ	งานการเงิน	นางสาวพรทิพา ทัพพีโรจน์ นางพิมพ์นริชช คำคงศักดิ์	นักทรัพยากรบุคคล ครู คศ.๑	ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระบบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ และของหน่วยงาน	✓	✓	
๙.	สำนักปลัด อบต. กองคลัง	โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบของแม่ค้าของเจ้าหน้า พ.ศ.๒๕๓๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๖๒ ณ ห้องประชุมเกษรา จ้างอาคารเกษราเอสเอเรีย ถนนสายเอเชีย ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี	บริหารงานท้องถิ่น, บริหารงานทั่วไป บริหารงานการคลัง	นางกาญจนา สุผล นางพิรุณช กสิณแค นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์	ปลัด อบต.บ้านแม่เปิง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลังการสังคม ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระบบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ และของหน่วยงาน	✓	✓	

ลำดับ	สังกัด	ชื่อหลักสูตร/โครงการที่จัดฝึกอบรม	สถานที่	วิทยากร	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าอบรม	ตำแหน่ง	ปัญหา/ความต้องการเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	การรายงานผล การฝึกอบรม	ความ สอดคล้อง กับปัญหา
๑๐.	กองคลัง, กองช่าง	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจุฑามาศ สัปดาห์ที่ ๒๕ ของ จังหวัดบุรีรัมย์	คณะผู้บริหาร บริหารงานท้องถิ่น, บริหารงานการคลัง	๑. พ.อ.สมเดช สุขเรืองรอง ๒. นางกาญจนา สุขผล ๓. นางพรวิมลพร พรชัยประสิทธิ์ ๔. นายสัมพันธ์ หน่อโอสถ	รองนายก อบต.บ้านแปง อบต.บ้านแปง ผู้อำนวยการส่งเสริม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มี ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน ๓. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ ตนเองที่รับผิดชอบ และของหน่วยงาน ๔. ปัญหาการขาดทัศนคติและความรู้ใน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องงานที่รับผิดชอบ	✓	✓	
๑๑.	สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม	โครงการป้องกันและขจัดปัญหา เสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้าน การทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมที่ ๓) ในวันอังคารที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคาร โพสุธีย์ ไชย่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	บริหารงานทั่วไป บริหารงานการคลัง	๑. นางพิรุช กลิ่นแค้น ๒. นางพรวิมลพร พรชัยประสิทธิ์	๑. หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ๒. ผู้อำนวยการส่งเสริมการคลัง	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความ เข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญและ จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๓. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ รับผิดชอบ และของหน่วยงาน ๔. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ในการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงต้องงานที่รับผิดชอบ	✓	✓	
๑๒.	สำนักปลัด อบต.	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้าน การทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมที่ ๔) ในวันพุธที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม จุฑามาศ ภัตตาคารโพสุธีย์ไชย่ง	บริหารงานท้องถิ่น งานการเจ้าหน้าที่	๑. นางกาญจนา สุขผล ๒. นางสาวพรทิพา ทิพย์โรจน์	๑. ปลัด อบต.บ้านแปง ๒. นักทรัพยากรบุคคล	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความ เข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญและ จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๓. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ รับผิดชอบ และของหน่วยงาน ๔. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ในการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงต้องงานที่รับผิดชอบ	✓	✓	
๑๓.	สำนักปลัด อบต.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลิทธิราษฎร์และวัดวิหาร ขาว ตำบลลิทธิราษฎร์ อำเภอท่าซ่ง จังหวัดบุรีรัมย์	งานป้องกันบรรเทา สาธารณภัย	พนักงานส่วนตำบล ๑. นางกาญจนา สุขผล ๒. นางสาวดุจดีย์ รุ่งกลิ่นดี ๓. นางพรวิมลพร พรชัยประสิทธิ์ ๔. นางสุจิตกัญญา บุญคุ้มครอง ๕. นางสาวพรทิพา ทิพย์โรจน์ ๖. นายณัฐวิตร สมนชัย	ปลัด อบต.บ้านแปง รองปลัด อบต.บ้านแปง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ผู้อำนวยการส่งเสริมการคลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความ เข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความ เข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญและ จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๓. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความ เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ รับผิดชอบ และของหน่วยงาน ๔. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ในการนำ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงต้องงานที่รับผิดชอบ	✓	✓	

ลำดับ	สังกัด	ชื่อหลักสูตร/โครงการ/โครงการที่จัดฝึกอบรม	สถานที่	ชื่อ - สกุล ผู้ใช้อบรม	ตำแหน่ง	ปัญหา/ความต้องการเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	การรายงานผลการฝึกอบรม	ความสอดคล้องกับปัญหา
๑๔.	สำนักปลัด อบต.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรภาครัฐฯ ในวันที่ พุธที่สิบปีที่ ๑๓ มี.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมขุนสรุรพินเรื่อง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)	บริหารงานทั่วไป	๑. นางพิรุณช กิตินแค ๒. น.ส.สุภาภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต. คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ	๑. ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ๒. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่รับผิดชอบ	✓	✓
๑๕.	กองคลัง, กองการศึกษา	โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะลือฟท์ รีสอร์ท ซอยวงศ์สว่าง ๑๔ แขวงศรีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	งานพัสดุ	๑. นางสาวจตุรพรรณ ทองศักดิ์ ๒. นางสาวเอื้อพร สวัสดิพงษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ๓. ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ๔. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	✓	✓
๑๖.	กองคลัง, กองช่าง	โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจะดำเนินการฝึกอบรม ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ก.ค. ๒๖ ณ โรงแรมสีกอร์ริสอร์ท จังหวัดนครนายก	งานบริหารงานช่าง งานจัดเก็บรายได้	๑. นายสัมพันธ์ หมอไอล ๒. นางสาวอนภรณ์ รักษาถ้อย	ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ๓. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ๔. ปัญหาจากการขาดทักษะและความรู้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	✓	✓
๑๗.	กองคลัง	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการดำเนินงานเงินงบประมาณของกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)" ในวันที่พุธที่สิบปีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ๒ วัดตากหรุเพบูลย์ไถ่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี	บริหารงานการคลัง	นางเพ็ชรินทร์ พรชัยประสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ๓. ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ๔. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	✓	✓

ลำดับ	สังกัด	ชื่อหลักสูตร/โครงการที่จัดฝึกอบรม	สถานที่	วิทยากร	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าอบรม	ตำแหน่ง	ปัญหา/ความต้องการเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒	การรายงานผลการฝึกอบรม	ความสอดคล้องกับปัญหา
๑๙.	กองการศึกษา	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนา การเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary) รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม อเล็กซานเดอร์ หัวหมาก บางกะปิ กทม.	งานวิชาการศึกษา	นางสาวจาวรรณ ทองศักดิ์ น.ส.สุจิตพรณ อินปิ่นแก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา	1. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 2. ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 3. ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและหน่วยงาน	✓	✓	
๑๙.	กองการศึกษา	โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไฮยี่แอสเทล ดับบลิว ดับบลิว ออานาเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	งานวิชาการศึกษา	นางสาวจาวรรณ ทองศักดิ์ น.ส.สุจิตพรณ อินปิ่นแก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา	1. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 2. ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 3. ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและหน่วยงาน	✓	✓	
๒๐.	กองการศึกษา	โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมวัยที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่” รุ่นที่ ๔๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	งานวิชาการศึกษา	น.ส.สุจิตพรณ อินปิ่นแก้ว	นักวิชาการศึกษา	1. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 2. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 3. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ และตนเอง 4. ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 5. ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 6. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองที่รับผิดชอบ	✓	✓	

ลำดับ	สังกัด	ชื่อหลักสูตร/โครงการที่จัดฝึกอบรม	สายงาน	ชื่อ – สกุล ผู้เข้าอบรม	ตำแหน่ง	ปัญหาที่พบจากผลการสำรวจ ปัญหา/ความต้องการการเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	การรายงานผลการฝึกอบรม	ความสอดคล้องกับปัญหา
๒๑.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านแม่	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุมสมาคมศูนย์ประสานงานภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี และวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๒ ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	สายงานการสอน	๑. นางพิมพ์นริษฐ์ ศีลา ๒. วมิษา	ครู คศ.๑ ผู้ดูแลเด็ก	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มี ความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๓. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ และของหน่วยงาน ๔. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ที่รับผิดชอบ	✓	✓
๒๒.	กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รุ่นที่ ๙ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอะเดรียดิกพาเลซ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ	งานพัฒนาชุมชน	นายณัฐวัตร สนมชัย	นักพัฒนาชุมชน	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบ สารสนเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๓. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ และของหน่วยงาน ๔. ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ที่รับผิดชอบ	✓	✓
๒๓.	กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอัสสัมชัญแอดวานซ์ ถนนรามคำแหง	งานพัฒนาชุมชน	นายณัฐวัตร สนมชัย	นักพัฒนาชุมชน	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ และของหน่วยงาน ๓. ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ที่รับผิดชอบ	✓	✓
๒๔.	กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒	งานพัฒนาชุมชน	นายณัฐวัตร สนมชัย	นักพัฒนาชุมชน	๑. ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๒. ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบ และของหน่วยงาน ๓. ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ ที่รับผิดชอบ	✓	✓

ลำดับ	สังกัด	ชื่อหลักสูตร/โครงการที่จัดฝึกอบรม	สถานที่	ชื่อ - สกุล ผู้เข้าอบรม	ตำแหน่ง	ปัญหาที่พบจากการสำรวจ	การรายงานผลการฝึกอบรม	ความสอดคล้องกับปัญหา
๒๔.	กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ในวันที่อังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมไชยแสงพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี	บริหารงานสวัสดิการงานพัฒนาชุมชน	นางเพ็ญรินทร์ พริชัยประสิทธิ์ นายณัฐวัตร สยามชัย	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน	๑.ปัญหาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ๒.ปัญหาจากการขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๓. ปัญหาการขาดทักษะ ความรู้ที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ๔. ปัญหาการขาดทักษะและความรู้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่องานรับผิดชอบ	✓	✓